



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัย (กองสุขาภิบาลอาหาร โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๐๙๕๕)

ที่ กท ๐๗๑๔/ ๗๘๖๖

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและประเมินผลโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรมที่ ๑ เขตอาหารปลอดภัย)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ตามที่ สำนักอนามัยได้ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเขตอาหารปลอดภัยตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๘๗,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย โดยการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร รวมถึงการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๑ เขตอาหารปลอดภัยฯ ของสำนักงานเขตเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักอนามัยจึงขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินกิจกรรมเขตอาหารปลอดภัยภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนการดำเนินการ และแนวทางการดำเนินงานฯ โดยรายงานผลการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ผ่านระบบสารสนเทศสงวนสุขาภิบาลอาหาร และแอปพลิเคชัน BKK Food Safety ทั้งนี้สามารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้ทาง <http://bmafoodsafety.bangkok.go.th/> และให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BKK Food Safety เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม รายละเอียดขั้นตอนการใช้งานปรากฏใน QR Code แนบท้ายหนังสือนี้

๒. ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการฯ และสรุปผลการดำเนินการ เป็นรายไตรมาส ส่งให้กองสุขาภิบาลอาหารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [cpf.foodsanbma@gmail.com](mailto:cpf.foodsanbma@gmail.com) ตามแบบรายงานที่ปรากฏใน QR Code ท้ายบันทึกนี้

ทั้งนี้ มอบหมายให้นางสาวณัฐยาภรณ์ สร้อยนาค ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๘ ๓๒๗๓ ๕๘๕๖ และนางสาวจุฑาภรณ์ โยทองคำ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐๘ ๓๑๗๖ ๔๖๒๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางวันพร ศรีเลิศ)

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย



แนวทางการดำเนินงาน การประเมินผล